

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Luật Thực hành, tiết kiệm năm 2024

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 130/STC-TTr ngày 15/01/2025 về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2024. UBND huyện Ba Tơ báo cáo cụ thể như sau:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp với cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể triển khai, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực và thống nhất về tư tưởng, hành động, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, vững mạnh. Đây mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí dần trở thành ý thức tự giác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Các hình thức tổ chức chủ yếu: Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến tại các buổi họp cơ quan, đơn vị...

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của địa phương

UBND huyện tổ chức lồng ghép nội dung thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong các cuộc họp liên quan đến các lĩnh vực như: Đất đai, trụ sở làm việc, các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý, mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng trang thiết bị làm việc...và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả, đúng mục tiêu.

Để triển khai tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 trên địa bàn huyện Ba Tơ; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Ngoài ra, còn điều hành, thực hiện, công khai dự toán

ngân sách năm 2024, UBND huyện đã ban hành các Quyết định: số 07/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2024.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn có hiệu quả những hành vi vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị. Thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu cũng như trong việc sử dụng các phương tiện phục vụ cho công tác như văn phòng phẩm, điện, nước, xăng xe... đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong mọi lĩnh vực.

II. Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cụ thể trong các lĩnh vực

1.1. THPTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Trên cơ sở các quy định của nhà nước về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã thực hiện cơ chế tự chủ xây dựng các mức chi về chế độ công tác, hội nghị, văn phòng phẩm, điện thoại, nhiên liệu, tiếp khách; các biện pháp tiết kiệm trong sử dụng điện, nước; quản lý chặt chẽ, hiệu quả việc sử dụng và sửa chữa máy móc, trang thiết bị,... được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để thực hiện và làm cơ sở đánh giá kết quả THPTK, CLP tại đơn vị, địa phương.

1.2 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN)

UBND huyện Ba Tơ thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên theo dự toán, định mức được giao, theo đúng Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

Thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2024 và quyết toán ngân sách năm 2023 đúng theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. Thực hiện Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; căn cứ khả năng thu ngân sách, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chủ động sắp xếp, điều hành các nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán được giao; hạn chế tối đa bổ sung ngoài dự toán; quản lý, sử dụng nguồn dự phòng theo đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về số biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. UBND huyện đã triển khai cho tất cả các đơn vị thực hiện nghiêm túc, dân chủ công khai cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ của từng cơ quan, từ đó có kế hoạch, chương trình tiết kiệm cụ thể để chi tăng thêm thu nhập hàng tháng cho cán bộ, công chức, viên chức nên mức sống được cải thiện rõ rệt, năng suất, chất lượng hiệu quả công tác được nâng lên.

Năm 2024, thực hiện tiết kiệm với tổng kinh phí là 16.878.225.000 đồng (*Mười sáu tỷ, tám trăm bảy mươi tám triệu, hai trăm hai mươi lăm ngàn đồng*), trong đó:

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngay từ đầu năm (*không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương*) để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương với tổng số tiền 7.813.000.000 đồng.
- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm 5% chi thường xuyên theo Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 07/8/2024 của Chính phủ với tổng số tiền 4.796.000.000 đồng.
- Rà soát và cắt giảm một số nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết để cân đối cho các nhiệm vụ phát sinh cấp thiết trong năm là 4.128.515.000 đồng.
- Thực hiện cắt giảm các khoản chi qua công tác thẩm định kinh phí của các cơ quan, đơn vị: 140.710.000 đồng so với đơn vị trình phê duyệt.

1.3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng

a) Trong đầu tư xây dựng

Việc phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn và Kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm huyện tuân thủ thực hiện theo các quy định: Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước; các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của sở, ban ngành.

Công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng quy định; tiếp tục thực hiện tốt các văn bản về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện theo quy định của pháp luật như Luật Xây dựng và các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của UBND tỉnh. Thực hiện tốt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án thuộc nguồn Ngân sách huyện, phân bổ, cấp phát vốn được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả, thực hiện tốt công tác thẩm định minh bạch trong đấu thầu, chỉ định thầu, giám sát đánh giá đầu tư, công tác nghiệm thu và bàn giao công trình vào khai thác sử dụng có hiệu quả, thanh quyết toán đúng quy định.

Công tác công khai vốn đầu tư: Trong phạm vi nguồn vốn đã giao từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư nghiêm túc

thực hiện việc công khai tài chính trong các khâu: Phân bổ, đấu thầu, thanh quyết toán vốn đầu tư đảm bảo tập trung, không dàn trải, kịp thời, chính xác, đúng theo quy định của Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Trong năm, đã tiết kiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng: 7.184.333.000 đồng (*Bảy tỷ, một trăm tám mươi bốn triệu, ba trăm ba mươi ba nghìn đồng*), trong đó:

+ Công tác quyết toán vốn đầu tư: 445.279.000 đồng.

(*số đơn vị đề nghị quyết toán: 284.524.802.000 đồng; số quyết toán: 284.079.523.000 đồng; giảm so với chủ đầu tư đề nghị: 445.279.000 đồng*).

+ Số tiết kiệm trong công tác đấu thầu: 3.582.820.000 đồng.

+ Số tiết kiệm trong thẩm định, phê duyệt các dự án: 3.156.234.000 đồng.

b) Trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng

Việc quản lý và sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ cơ bản đã thực hiện đúng mục đích và định mức, tiêu chuẩn. Thường xuyên rà soát tình hình sử dụng trụ sở làm việc và sắp xếp, bố trí lại phù hợp với nhu cầu sử dụng trụ sở của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Mua sắm trang thiết bị làm việc đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đúng phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm. Thực hiện đăng ký mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn huyện đúng quy định.

Đối với cơ sở nhà và đất trên địa bàn huyện, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt phương án sắp xếp cơ sở nhà đất tại: Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 đối với 372 cơ sở nhà đất trên địa bàn huyện (*Trong đó: giữ lại tiếp tục sử dụng là 357 cơ sở nhà đất và điều chuyển là 15 cơ sở nhà đất*) và Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 13/3/2024 về việc giữ lại tiếp tục sử dụng đối với cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện Ba Tơ; cập nhật kê khai tài sản phát sinh trong năm theo quy định; không sử dụng cơ sở nhà và đất công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

1.4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên

Công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng chặt chẽ, góp phần tích cực cho việc sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã trở thành một trong những căn cứ pháp lý quan trọng để Nhà nước thực hiện quyền định đoạt về đất đai (*thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...*). UBND huyện đã chỉ đạo ngành chức năng tham mưu, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với một số lô đất đã đủ điều kiện bán đấu giá.

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch quản lý nhà nước về Khoáng sản và một số văn bản chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát trên địa bàn huyện. Chỉ đạo UBND các

xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép; quản lý và bảo vệ hiệu quả khoáng sản chưa khai thác, cát sỏi lòng sông theo quy định.

1.5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện rà soát nhu cầu về biên chế và việc tuyển dụng lao động của các đơn vị trên địa bàn huyện, đảm bảo việc tuyển dụng phù hợp với nhu cầu. Thực hiện sắp xếp, tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi, đã có những chuyển biến khá tích cực trong việc thực hiện giờ giấc làm việc cũng như trong đạo đức, văn hóa giao tiếp công sở... làm giảm tình trạng lãng phí về thời gian làm việc.

Việc quản lý lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc, ý thức chấp hành giờ giấc làm việc của đội ngũ CBCCVN đảm bảo ngày, giờ làm việc theo quy định; các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức đặc biệt là các yêu cầu về công khai minh bạch và công bằng đã được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của pháp luật.

(Có đính kèm số liệu báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 theo mẫu Phụ lục số 02 – Thông tư 188/2014/TT-BTC).

III. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về THTK, CLP cần tập trung triển khai năm 2025

Tiếp tục quán triệt Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa trong sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước như các khoản chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, nhiên liệu, nguyên vật liệu; chi phí khánh tiết, hội nghị, tập huấn, hội thảo, đi công tác...; lồng ghép việc tiết kiệm ngay từ khâu lập, phân bổ dự toán và thực hiện; không tăng chi thường xuyên ngoài lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương. Nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện tốt các quy định của cấp trên về mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

Quy hoạch, bố trí dự án đầu tư và quản lý, thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo chất lượng. Tập trung giải ngân vốn đầu tư, tránh tồn đọng vốn gây lãng phí nguồn lực đầu tư phát triển.

Tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt chú trọng cập nhật các văn bản về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quyết toán các dự án đầu tư ở huyện, xã nhằm nâng cao tiến độ và chất lượng công tác thanh quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước, góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà thầu và hạn chế thất thoát ngân sách nhà nước.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện công khai theo đúng quy định của pháp luật, tập trung thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao theo quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xây dựng kế hoạch và tập trung tổ chức kiểm tra, thanh tra một số nội dung, lĩnh vực, công trình trọng điểm.

Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- CT, PCT UBND huyện;
- VP HĐND và UBND huyện;
- Phòng TC – KH;
- Lưu: VT + TCKH, (Tâm).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Giang Nam